



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สร้างโรงงานนมผง

หวังช่วยเกษตรกรรายย่อยได้ยั่งยืน

นายสาธิต ปิตุวรา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด กล่าวถึงการสร้างโรงงานนมผงว่า สหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมาตั้งแต่ปี 2530 ส่วนหนึ่งเมื่อส่งเสริมแล้วทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ทำให้มีปัญหาเรื่องการตลาด สหกรณ์จึงได้มีการสร้างโรงงานนมยูเอชที ในปี 2540 นอกจากนี้ เมื่อปี 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริไว้ว่า ผู้เลี้ยงโคนมสามารถจะมีอาชีพที่ยั่งยืนได้ จะต้องมีการสร้างโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานนมผง ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางสหกรณ์ดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นแห่งแรกที่สร้างโรงงานนมผง ขนาดน้ำนมดิบ 200 ตัน/วัน ซึ่งนำมาผลิตเป็นนมผงปริมาณ 20 ตัน/วัน ฉะนั้นปีหนึ่งสามารถผลิตได้ 6,000-7,000 ตัน ถ้าเปรียบเทียบกับการนำเข้า ประเทศไทยนำเข้าปริมาณ 150,000 ตัน ซึ่งรวมไปถึงนมผงทุกตัว กระทั่งนมผงเลี้ยงทารกด้วย สหกรณ์จึงมีนโยบายเรื่องการสร้างโรงงานนมผง โดยใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 500 ล้านบาท

วันนี้ จะเก็บได้ว่า อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพพระราชทาน แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของนมล้นตลาด 2-3 ปี จะมีปัญหาครั้งหนึ่ง ฉะนั้นถ้าจะทำให้อาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่บนเมืองไทยมีความยั่งยืน ก็จะต้องมีโรงงานนมผงเพื่อรองรับตรงนี้ ซึ่งหมายถึงว่าโปรดักส์ที่สหกรณ์จะทำก็คือ 1.Home Mill คือการนำน้ำนมมาแปรรูปเป็นนมผงเพื่อเก็บไว้ใช้ 2.นมเลี้ยงทารก และนมผงผสมฟลูออไรด์ ซึ่งก่อนหน้านี้ สหกรณ์ก็ได้มีการทำนมพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชที ผสมฟลูออไรด์ เมื่อเราผสมลงไป ในค่าที่เหมาะสมฟลูออไรด์ก็จะเคลือบบริเวณผิวฟัน เพื่อช่วยในการรักษา ซ่อมแซม และป้องกันฟันผุ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ได้จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 50 พรรษา

ปัจจุบัน สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด มีโรงงานนมยูเอชที โรงงานพาสเจอร์ไรส์ และมีปริมาณน้ำนม 150 ตัน และรับน้ำนมจากสหกรณ์อื่นๆ อาทิ ก 50 ตัน เพื่อนำมาผลิตในโครงการนมโรงเรียน ซึ่งแทบจะไม่พออยู่แล้ว เพราะน้ำนมดิบขาด ก็หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จะไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหา แต่เราจะทำอาชีพให้มีความยั่งยืน ลงไปสู่รุ่นลูกหลาน เพราะตอนนี้สหกรณ์ มีสมาชิก 1,236 ครอบครัว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการสร้างโรงงานนมผง

ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องของเงินทุนจากเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีโรงงานเอง แปรรูปเอง จะสามารถควบคุมกลของตลาดได้มากขึ้น ทุกวันนี้ สหกรณ์ต้องส่งน้ำนมดิบให้กับผู้ประกอบการที่มีโรงงานทั้งหลาย ฉะนั้น การควบคุมราคา ปริมาณ การรับซื้อนมในแต่ละวัน เพราะนมสามารถรีดได้ทุกวัน ในปริมาณที่มากขึ้น หรือคงที่ แต่ความต้องการไม่แน่นอน แต่ถ้าความต้องการสินค้าที่แปรรูป เก็บไว้ได้ ก็สามารถควบคุมตลาดได้ ผู้ประกอบไม่ต้องการน้ำนม เหลือปริมาณมากจนต้องทิ้ง เพราะนมเป็นสินค้าที่บูดเสีย เน่าเสียได้ง่าย ฉะนั้น การที่มีโรงแปรรูปเป็นนมผง หรือพาสเจอร์ไรส์ เก็บไว้ได้นาน จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ส่วนการจะช่วยลดปริมาณนำเข้านมผงได้หรือไม่ เป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องดูแล เพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจนม เป็นธุรกิจข้ามชาติ ที่ผู้ประกอบการจากประเทศที่เขาชำนาญ อาจจะมาทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่า แต่ถ้าถามว่าลดการนำเข้านมผงได้ไหม วันนี้เราต้องการให้คนดื่มนมเพิ่มมากขึ้น มากกว่าที่จะลดการนำเข้า คือนำเข้าอาจจะคงที่ แต่เราจะเพิ่มนมในประเทศมากขึ้น คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีนมเพิ่มมากขึ้น

